



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๓ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๓ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหรัฐอเมริกา

- สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเห็นชอบกฎหมายเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ

๒. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

- จังหวัดสินธ์ของปากีสถานประกาศใช้กฎหมายการสมรสของชาวฮินดู

๑. สหรัฐอเมริกา : สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเห็นชอบกฎหมายเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ (วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกามีมติเอกฉันท์เห็นชอบกฎหมายเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ ด้วยคะแนนเสียง ๔๐๘ ต่อ ๒ คะแนนเสียง เพื่อโต้ตอบที่เกาหลีเหนือทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ละเมิดสิทธิโดยการบันทึกเสียง และกระทำอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ก่อนเสนอให้นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดี ลงนามเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ต้องการแสดงแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนต่อเปียงยาง และต่อองค์การสหประชาชาติรวมถึงรัฐบาลของประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของเกาหลีเหนือ ทั้งนี้ ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว สหรัฐอเมริกาจะคว่ำบาตรประเทศที่ประกอบธุรกิจกับเกาหลีเหนือด้วย

ตามกฎหมายฉบับนี้สหรัฐอเมริกาคงคว่ำบาตรทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือ ในการเพิ่มจำนวนอาวุธที่มีอำนาจในการทำลายล้างสูง วัตถุที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ การละเมิดสิทธิมนุษยชน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดหาวัตถุเพื่อกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยหากมีการละเมิดจะลงโทษโดยการยึดทรัพย์สิน ยกเลิกวีซ่า และปฏิเสธการลงนามในข้อตกลงต่าง ๆ

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๙ สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบกับมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ๔๑๘ ต่อ ๒ คะแนนเสียง และส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณา ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วุฒิสภามีมติเอกฉันท์เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๙๖ ต่อ ๐ คะแนนเสียง แต่เนื่องจากวุฒิสภาได้มีการเพิ่มบทบัญญัติใหม่ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทำให้ต้องส่งกลับมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้ง

เกาหลีเหนือตั้งใจละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ โดยทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และซีปนาวุธ ภายหลังจากที่เกาหลีเหนือประกาศทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งที่ ๔ เมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เกาหลีเหนือได้ทำการปล่อยดาวเทียมขึ้นไปในอวกาศท่ามกลางเสียงคัดค้านของนานาประเทศ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวเตือนว่า กรุงเปียงยางจะได้รับผลกระทบจากธาตุพลูโทเนียม หากมีการเปิดโรงงานผลิตนิวเคลียร์ ย็องบอน (Yongbyun) อีกครั้ง ซึ่งดูเหมือนว่าการกระทำต่าง ๆ ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเกาหลีเหนือได้

ที่มา : www.reuters.com (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

www.world.kbs.co.kr (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

www.washingtonpost.com (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

๒. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน : จังหวัดสินธ์ของปากีสถานประกาศใช้กฎหมายการสมรสของชาวฮินดู (วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สภาจังหวัดสินธ์ของปากีสถานเห็นชอบกฎหมายการสมรสของชาวฮินดู ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดแรกในปากีสถานที่อนุญาตให้ชนกลุ่มน้อยชาวฮินดูจดทะเบียนสมรสได้ โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวเสนอต่อสภาจังหวัดโดย นาย Nisar Khuhro รัฐมนตรีกิจการรัฐสภา และจะมีผลบังคับใช้ในจังหวัดสินธ์ต่อไป ทั้งนี้ นาย Khuhro กล่าวว่า ตั้งแต่อดีต นับเป็นครั้งแรกของปากีสถานที่กฎหมายลักษณะดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของสภา โดยผ่านความเห็นชอบภายหลังการอภิปรายของรัฐสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้ชาวฮินดูในปากีสถานมีการสมรสหรือการหย่าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

กฎหมายดังกล่าวกำหนดว่าผู้ที่สามารถสมรสได้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี การสมรสจะต้องเกิดจากความยินยอมของทั้งชายและหญิง และต้องมีพยานอย่างน้อย ๒ คน ร่วมด้วยในพิธีมงคลสมรสและการจดทะเบียนสมรส โดยการจดทะเบียนสมรสจะมีขึ้นภายใน ๔๕ วัน หลังพิธีมงคลสมรส

อนึ่ง ในอดีตปากีสถานไม่มีกฎหมายการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายของชาวฮินดู ในขณะที่ชาวคริสเตียน และชนกลุ่มน้อยในศาสนาอื่น ๆ ใช้กฎหมายการสมรสของอังกฤษ โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้คือการให้ชาวฮินดูมีการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีผลย้อนหลังด้วย

ทั้งนี้ ก่อนประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ สตรีชาวฮินดูมักประสบปัญหาการถูกข่มขืน การถูกบังคับให้สมรส ทั้งยังมีปัญหาเรื่องการตรวจสอบสถานะการสมรส ปัจจุบัน ชาวฮินดูและชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ในปากีสถานประสบกับปัญหาความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้น จนชนกลุ่มน้อยเหล่านั้นรู้สึกว่ารัฐไม่สามารถให้ความคุ้มครองพวกตนได้ แต่การประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้เปรียบเหมือนจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับชนกลุ่มน้อย

ที่มา : www.ndtv.com (๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

www.channelnewsasia.com (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

นางสาวกัลยา ดวงทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙